

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๕๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๒๐.๒/ว ๗๒๘๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๒๐.๒/ว ๓๙๑๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยการขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้มีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเป็นรายเดือน โดยใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นในการขับเคลื่อน และแผนปฏิบัติงานจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน กำหนดให้ดำเนินการครบทุกครัวเรือนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และให้มีการสุ่มลงตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามแนวทางที่กำหนด รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีการดำเนินการครบทุกครัวเรือนใน ๘ จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดเลย จังหวัดลำพูน จังหวัดยโสธร จังหวัดพะเยา จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดสมุทรสงคราม และผลการดำเนินการในภาพรวม ครัวเรือนที่มีการจัดทำถังขยะเปียก จำนวน ๙,๕๙๐,๗๒๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๓ ของครัวเรือนเป้าหมาย ๑๔ ล้านครัวเรือน โดยมีจังหวัดที่มีผลการดำเนินการต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จำนวน ๒๓ จังหวัด โดยมีจังหวัดที่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดภูเก็ต จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. จังหวัดที่มีผลการดำเนินการครบทุกครัวเรือนแล้ว ให้รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการสิ่งปฏิภูมและมูลฝอยจังหวัดเพื่อรับรองข้อมูล และให้มีการสุ่มลงตรวจครัวเรือนตามแนวทางและรายงานตามแบบที่กำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

๒. จังหวัดที่มีผลการดำเนินการไม่ครบทุกครัวเรือน ให้ปรับแผนการดำเนินการและเร่งรัดการดำเนินงาน โดยสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้เห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะเปียกในครัวเรือน โดยส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะเปียกหรือขยะเศษอาหารที่มีปริมาณโดยน้ำหนักมากที่สุด ลดปัญหากลิ่น น้ำเสีย จากการเก็บขนขยะลดภาระงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบ่อฝังกลบ อีกทั้งขยะเปียกที่เปลี่ยนเป็นสารปรับปรุงดินสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้

/ ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอให้ทุกจังหวัดได้ลงพื้นที่ เพื่อสุ่มตรวจ ติดตาม กระตุ้น สร้างความตระหนักแก่ประชาชน ที่ได้จัดทำ
ถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนแล้ว ให้เกิดการใช้งานจริงอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายภูมิ ปฏิสันถาวร โทร. ๐๖๑ ๐๐๒ ๗๑๑๑